
 

 

 

รายงานผล 
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง 
อ าเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 



การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

ภาพถ่ายกิจกรรม 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
******************* 

ผลการประชุมประชาคมเรื่อง การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 4 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง 

1.  ประเด็น/เรื่องในการมีส่วนร่วม 
 1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อบต.ห้วยโรง  ร่วมกับ ประชาคมท้องถิ่น และประชาชนต าบลห้วย

โรง ร่วมกันพิจารณาโครงการพัฒนา จากปัญหาความต้องการของประชาชนที่เสนอขึ้นมาผ่านผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน (แผนงานเคหะและชุมชน) 

 2) ด าเนินการตามกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาของ อบต.ห้วยโรง ในเขตจังหวัดเพชรบุรี 
2.  สรุปข้อมูลการมีส่วนร่วม 
 มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมจ านวน  50  คน ประกอบด้วย 

1)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจ านวน 20 คน 
2) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรงจ านวน 6 คน 
3) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รร.วัดห้วยโรงจ านวน 5 คน 
4) อสม. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนต าบลห้วยโรงจ านวน 19 คน 

3.  ผลจากการมีส่วนร่วม 
 ประชาคมร่วมกันพิจารณาและสรุปโครงการใหม่ จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

  1. โครงการเสริมผิวจราจรถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองส่งน ้า 17(20L-1R) 
กม.0+000-กม.1+915 หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 4 งบประมาณ 2,686,087.43 บาท 
  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองส่งน ้า 20L-1R กม.0+000-กม.
0+670 ฝัง่ซ้าย หมู่ที ่2 งบประมาณ 2,973,363.46 บาท 
  3.โครงการเสริมผิวจราจรถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุวรรณด้าริห์ กม.0+000-กม.
3+956 หมูที่ ่1 – หมู่ที่ 3 งบประมาณ 11,868,000 บาท 
  ส่วนโครงการที่เหลือจะบันทึกไว้ในรายงานการประชุมประชาคม เนื่องจากงบประมาณมีจ้านวนจ้ากัด
จึงมีความจ้าเป็นต้องเลือกโครงการที่จ้าเป็นเร่งด่วนบรรจุไว้ในการเพ่ิมเติมแผนเท่าที่มีงบประมาณเท่านั น 

 โครงการดังกล่าวที่ประชุมมีมติเสนอให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)องค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโรง  ได้ด าเนินการการประชาคมเรื่องการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 4 ร่วมกับ ก านันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1-4 หัวหน้าส่วนราชการในต าบล ได้แก่ ผอ.รพ.สต.
ต าบลห้วยโรง ผอ.โรงเรียนวัดห้วยโรง  สมาชิกสภา อบต.ห้วยโรง อสม. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพต่างๆ 
จ านวน 50 คน ในวันที่  21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง เพ่ือเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

 
 
 
 
 
 



4. การน าผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง ได้รวบรวมข้อมูลจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนจากการประชุม

ประชาคมท้องถิ่น เพ่ือน าโครงการที่ได้จากการประชุมประชาคมมาเป็นเครื่องมือในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง เพ่ือน ามาทบทวน เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 

วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง ชั้น 2 

..........................................................................................................  

เริ่มประชุมเวลา 09.00น.  

 - เมื่อได้เวลาประชุม นายวาฑิต  พานิช ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยโรง ได้ 
เชิญนายเมี ยน ดวงเนตร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยโรง เป็นประธานในที่
ประชุมประชาคมระดับต้าบล ได้กล่าวเปิดประชุมและได้ด้าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

นายวาฑิต  พานิช  

ปลัดอบต.ห้วยโรง 

- วาระในการประชุมในครั งนี  เป็นการประชุมจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติมครั งที่ 4 เพ่ือให้การท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั งที่ 4 
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาฯ และเกิดกระบวน 
การมีส่วนร่วม และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ประชาชน จึงน้าโครงการที่มีความ
ต้องการในด้านต่างๆ ที่มีความจ้าเป็นเร่งด่วนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในหมู่บ้าน 
มาร่วมกันพิจารณาเพ่ือจะน้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เพ่ิมเติมครั งที่ 4 เพ่ือจะได้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับประชาชนล้าดับต่อไป ขอเชิญ
ท่านรองปลัดได้ชี แจงต่อไปครับ 

นางสาวจ้าเนียน  นิลสวัสดิ์  

รองปลัดอบต.ห้วยโรง 

- ในการประชุมประชาคมระดับต้าบลในวันนี เป็นการจัดประชุมเพ่ือจัดท้าร่างแผน 
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพ่ิมเติมครั งที่ 4 งานนโยบายและแผนได้รับแจ้ง
จากผู้บริหารว่า มีโครงการที่มีความจ้าเป็นเร่งด่วนที่ได้รับการร้องเรียน ร้องขอ จาก
ชาวบ้านให้ช่วยด้าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยด่วน ดังนี  

 1.โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองส่ง
น ้า 17 (20L-1R) กม.0+000-กม.1+915 หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 4  

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน ้า (20L-1R) กม.
0+000-กม.0+670 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 2 

3.โครงการเสริมผิวจราจรถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุวรรณด้าริห์   

ตอนที่ ๑ คอสะพานคลองกาจับ หมู่ 3 ถึงคอสะพานวังมะนาว หมู่ 1 กม.๐+๕๓๔-
กม.๓+๔02 
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ตอนที่ ๒ สามแยกป้อมต้ารวจห้วยโรง ถึง หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กม.๐+๐๐๐-กม.
๐+๓48 หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๔ 

4.โครงการติดตั งกระจกโค้งพร้อมติดตั ง 

5.โครงการติดตั งไฟกระพริบพร้อมติดตั ง 

นางสาวจ้าเนียน  นิลสวัสดิ์  

รองปลัดอบต.ห้วยโรง 

- มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มีขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีมติ
เห็นชอบกับโครงการที่ได้รายงานด้วยค่ะ 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ - 

ระเบียบวาระท่ี 4 วาระอ่ืนๆ 

นายวาฑิต  พานิช  

ปลัดอบต.ห้วยโรง 

- ในวาระนี ผมจะขอเปิดรับความคิดเห็น และปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 
ขอเชิญท่านที่มีปัญหาอยากจะร้องเรียนหรืออยากจะเสนอโครงการอ่ืนๆเพ่ือที่ทาง
อบต.ห้วยโรงจะได้บันทึกโครงการไว้ในรายงานการประชุมประชาคม และเมื่อมีงบ 
ประมาณแล้วจะได้น้าเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปครับ 

นายภคพล เปลี่ยนอารมย์ 

ตัวแทนประชาชนหมู่ 3 

- เสนอขอให้ด้าเนินการซ่อมแซมทางเข้ากาจับหมู่ที่ ให้ใหม่ เพราะทางช้ารุดท้าให้
เกิดอุบัติเหตุหลายครั งครับ 

- เสนอขอให้ด้าเนินการแก้ไขทางลอดทางเข้าต้าบลห้วยโรงให้รถสัญจรได้สะดวกไม่
ติดขัด และรถทุกชนิดได้มีการใช้งานได้ครับ 

นางสาวพเยาว์ ปลื มประดิษฐ์ 

อสม.หมู่ 4 

- เสนอขอให้ถมลูกรังที่คู 19 เพ่ือให้เดินทางสัญจรได้สะดวก อยู่ตรงนาของนาง
แฉล้ม บุญก่้าค่ะ 

- เสนอให้ท้าที่กั นชั่วคราวตรงทางลงเกือกม้าทางโค้งไม่มีที่กั นท้าให้เกิดอันตรายค่ะ 

นางสาวนิรมล ลิ นจี่ 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 

- เสนอขอไฟกระพริบทางลงเกือกม้า ม.4 เพ่ือให้มีไฟส่องสว่างให้ประชาชนค่ะ 

- เสนอขอป้ายระวังสัตว์ในพื นที่หมู่บ้าน เพ่ือให้คนขับรถระมัดระวังในการขับขี่ค่ะ 

- เสนอขอติดตั งเครื่องกระจายเสียงให้ชาวบ้านหมู่4 ทดแทนตัวเก่าท่ีช้ารุดไปค่ะ 

นางบุญมา เปลี่ยนอารมย์ 

ส.อบต. หมู่ 3 

- เสนอขอขยายเขตท่อน ้าประปาให้เข้าไปในซอยหมู่บ้านเพราะตอนนี มาตรน ้าตั งอยู่
ในที่เขตส่วนบุคคลค่ะ 

- เสนอขอขยายเขตประปาบ้านนายใหญ่ คุ้มกระ และนางฉ้อง แจ้งข่าวค่ะ 

- เสนอขอไฟกระพริบใหม่ เพราะอันเดิมช้ารุดใช้งานไม่ได้ค่ะ 

- เสนอขอป้ายระวังสัตว์ในพื นที่หมู่บ้าน และกระจกกลมเพ่ิมค่ะ 

- เสนอขอหินคลุกถมทางก่อนหน้าฝนเพ่ือรถสัญจรในการท้านาค่ะ 



นายวิศาล เสงี่ยมตน 

ส.อบต. หมู่ 4 

- เสนอให้ซ่อมแซมถนนเส้นหลักทางเข้าต้าบลห้วยโรง ข้างโรงงานสติกเกอร์ มีการ
ช้ารุดเป็นบางจุด เพ่ือที่ท้าให้ทางเข้าต้าบลดูสวยงามเป็นหน้าเป็นตาให้กลับต้าบล
ห้วยโรงครับ 

นายสมาน ดวงเนตร 

รองนายกอบต.ห้วยโรง 

- เสนอให้ซ่อมแซมถังน ้าที่ฉางข้าว หมู่ 2 เพราะถังน ้าอันเก่าเกิดการช้ารุดครับ 

- เสนอให้ซ่อมห้องน ้าที่ฉางข้าว หมู่ 2 เพราะห้องน ้าช้ารุดใช้งานไม่ได้ครับ 

- เสนอให้น้ารถแทรกเตอร์ไปไถกลบที่ป่ายูคาให้เรียบเพ่ือพื นที่ใช้งานในต่อไปครับ 

นายสมศักดิ์ เกิดแก้ว 

รองนายกอบต.ห้วยโรง 

- เสนอให้ลื อเสาไฟที่หมู่ 3 เพราะตั งซ ้าซ้อนกับไฟของอบจ. ขอให้แบ่งย้ายไปติดตั ง
หมู่ 4 และย้ายไปติดตั งถนนที่ยังไม่มีไฟส่องสว่างครับ 

นายวาฑิต  พานิช  

ปลัดอบต.ห้วยโรง 

- ขอบคุณครับ มีท่านใดที่จะเสนอโครงการ หรือเสนอข้อร้องเรียนต่ออบต.ห้วยโรง
อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอเชิญผู้อ้านวยการโรงเรียนวัดห้วยโรงได้ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับโรงเรียน ขอเชิญครับ 

นายอรรถพล กาลนิล  

ผอ.โรงเรียนวัดห้วยโรง 

- สวัสดีครับ ผมขอมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียนมีดังนี ครับ  

1. ในเดือนมิถุนายน 2567 นี  ทางโรงเรียนวัดห้วยโรงจะมีการจัดผ้าป่าเพ่ือน้าเงิน
มาใช้ในการจ้างครูสอนนักเรียนชั นอนุบาลครับ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมงานของทาง
โรงเรียนวัดห้วยโรงครับ 
2.ในตอนนี มีการรับสมัครนักเรียนใหม่ ท่านใดที่มีบุตรหลานจะเข้าโรงเรียนขอให้ไป
รับใบสมัครที่โรงเรียนได้เลยครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั งสิ นครับ 
3. ในวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ทางโรงเรียนวัดห้วยโรงได้มีการจัดค่ายกิจกรรม
ลูกเสือ มีการเดินทางไกลในหมู่บ้าน จะมีการจัดตั งฐานกิจกรรมให้ลูกเสือได้ร่วม
กิจกรรม ขอให้ท่านสัญจรระวังเด็กนักเรียนที่เดินทางไกล ในแต่ละฐานกิจกรรมได้มี
ครูและรุ่นพ่ีคอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับลูกเสือทุกฐานครับ 

นายวาฑิต  พานิช  

ปลัดอบต.ห้วยโรง 

- ขอบคุณท่านผู้อ้านวยการโรงเรียนวัดห้วยโรงมากครับ หรือเสนอข้อร้องเรียนต่อ
อบต.ห้วยโรงอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีแล้วผมขอเชิญท่านนายกได้ปิดการประชุมครับ 
เชิญครับ 

นายเมี ยน ดวงเนตร  

นายกอบต.ห้วยโรง 

- ทางอบต.ห้วยโรงได้ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาเข้าร่วมในการประชุมใน
ครั งนี  ในการนี ผมขออนุญาตปิดการประชุมครับ ขอบคุณครับ 

ปิดการประชุม 10.30 น. 

(ลงชื่อ) พนิดา กลัดแก้ว      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
      (นางสาวพนิดา  กลัดแก้ว) 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

(ลงชื่อ) จ้าเนียน  นิลสวัสดิ์  ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 
     (นางสาวจ้าเนียน  นิลสวสัดิ์) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยโรง 

 
(ลงชื่อ) วาฑิต  พานิช   ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

          (นายวาฑิต  พานิช) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยโรง 

(ลงชื่อ) เมี ยน  ดวงเนตร  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
         (นายเมี ยน  ดวงเนตร) 
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยโรง 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


